

## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมอบรม “Train of the Trainer Program”



เมื่อวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมอบรม “Train of the Trainer Program” ภายใต้โครงการ “Enhancing Digital Economy Participation for ASEAN Women’s MSMEs” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก ASEAN-ROK Cooperation fund และทำหน้าที่เทรนเนอร์ภายใต้ทางโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศไทย ระหว่างปี 2566 - 2570

## คณะสารสนเทศและการสื่อสารตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565



วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารพร้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ



คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ เป็นประธานกรรมการ และ อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกั้ง อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ เป็นคณะกรรมการร่วมประเมิน และมีนางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม IC103 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



อาจารย์และนักศึกษาศาขการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จากชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565



เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ควบคุมการสร้าง) และ อาจารย์ชวง ไชยวรรณ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (ผู้กำกับภาพยนตร์) เป็นตัวแทนทีมหนังสั้น **Please... See us** ของอาจารย์และนักศึกษาศาขการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ในงานประกวดผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จาก ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ผลงานภาพยนตร์สั้น **Please... See Us** เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิชาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ และชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ เพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม ผ่านกระบวนการ **Movie base learning** เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้รับสาร ได้เข้าใจรู้สึกและลุกขึ้นมายืนเคียงข้างคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดย คุณไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ หนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัล รัตน์ เปสตันยี กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ว่า “หนังทรวงพลังเรื่องนี้สะท้อนถึงสภาวะการถูกบีบบังคับที่คนตัวเล็ก ๆ ได้ถูกกระทำโดยภาครัฐ ผ่านภาษาภาพยนตร์ที่สงบเยือกเย็นเหมือนความนิ่งเงียบ...ก่อนพายุจะโหมกระหน่ำเข้ามา





คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนา  
โครงการ Visiting Scholars and Students  
2023 ภายใต้ Theme "Sustainable  
Digitalization "



เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์ที่มาร่วมสัมมนา โครงการ Visiting Scholars and Students 2023 ภายใต้ Theme "Sustainable Digitalization" จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม IC311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ



สำหรับการสัมมนา Visiting Scholars and Students 2023 ภายใต้ Theme "Sustainable Digitalization" ครั้งนี้มีวิทยากร Dr.Suwichit Chaidaroon จาก National University of Singapore (NUS) ได้เสวนาในประเด็น Communication Education in the Age of Artificial Intelligence (AI) และวิทยากร Associate Professor Dr. Zuwati Hasim และ Dr. Shanina Sharatol Ahmad Shah จาก University Malaya ร่วมเสวนาในหัวข้อการพัฒนาการศึกษาระดับสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูจลินทร์ ผลจันทร์, อาจารย์ ดร.กฤษยา ป้องพาล และ อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล เป็นผู้ดำเนินรายการ





คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร



นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล โดยมีวิทยากรจากบริษัท ASB-Animated Storyboards Thailand โดยมี นายพีรสรลักษณ์ลิขิต หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ฉากแอนิเมชัน บริษัทแอนิเมทเต็ด สตอรี่บอร์ด ไทยแลนด์ และ นายศิรชัช ทาสา ศิษย์เก่าสาขาการสื่อสารดิจิทัล พร้อมทีมงาน มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะการทำงานด้านแอนิเมชัน แก่น้องๆ ณ ห้องบรรยาย ๗๐-๒๐๑ และ ๗๐-๒๐๒ อาคาร ๗๐ ปี แม่โจ้

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร ตามโครงการปฐมนิเทศพร้อมแนะนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์ ดร.มณฑนา ภาคสุวรรณ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล และคณาจารย์ เข้าร่วมให้ความรู้และแนะนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑





คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร  
จัดสัมมนา โสมสรนักศึกษาคณะกรรมการสนเทศ  
และการสื่อสาร ในหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่  
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน



วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนา โสมสรนักศึกษาคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณมงคล การดี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 อดีตนายกองค์การนักศึกษา ปี 2532 และที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร มาให้ความรู้เพื่อน้องๆ ได้ เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับคนอื่น การสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้น้องๆ สามารถ รู้และ แก้ไขปัญหาได้



คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธี  
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในภาคเช้า ได้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป





คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู  
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566



วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในพิธี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูตเวทีต่อครู อาจารย์ สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และ อาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียน หลังจากเสร็จพิธีได้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน 90 คน ณ ห้องอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวยการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

